



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

.....
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการ
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบ 1 เมษายน 2566

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
1	นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
2	นางรำพึง นุ่มสารพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
3	นายสามารถ วงษ์ปาน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
4	นายวีระ กิตติวิทยากุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
5	นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
6	นางสาวอภัสรี บัวประดิษฐ์	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ	
7	นายวีรชัย ยอดวิเศษศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
8	นางจุฬาลักษณ์ บุญมีรัตน โยธิน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
9	นางสาวทัศนีย์ สอนขำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
10	นางบังอร อินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
11	นางสาวอำนวยการ เชนศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
12	นายมนตรี พรหมนางค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
13	นางสาววิติมา เพชรเลียบ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	
14	นางสาวศศิยาภัสสร ศรีพรหมพ้อคำ	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน	
15	นางสุมิตรา อ่างแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
16	นางสาวนภาพร พิมพาลัย	เจ้าพนักงานสถิติ	ปฏิบัติงาน	
17	นายบุญเลิศ โชติกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
18	นางรุจินันท์ เหล่าจिरอังกูร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
19	นางพรศิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
20	นางลักขมณ ทองอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
21	นายสิทธิโชค เสนาะ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	
22	นางรัชณี โถทอง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	
23	นายสุวัจน์ บุญอิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	
24	นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
25	นางอุษณีย์ อิศระเสนารักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
26	นางอัญชลี งามผิว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
27	นายภูษเคนทร์ ทองสุข	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	
28	นายสมบัติ พรหมณี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
29	นายสุมิตรชัย คำเขาแดง	นิติกร	ชำนาญการ	
30	นางทวีพร เจริญจิตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
31	นายธนกร โพธิรัตน์	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	
32	นางสาวสุวีพร โลมศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
33	นางชนกนันท์ ทวีทรัพย์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ	
34	นางพรรณิ พิมพ์ทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	หมายเหตุ
35	นางประนอม บุญสาดี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
36	นางสำเนียง เขียวขุ่ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	
37	นางสาวกัญทิรา วุฒิเมธา	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	
38	นายสิริเศรษฐ นันทธีโร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
39	นางสาวทิพวรรณ อารีวงศ์สถิตย์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	
40	นางสาวปวีณา กิตติคง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	
41	นางสาวสุจิตรา แสงทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
42	นางสาวกริษา สักทองธีรากุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
43	นางฉัฐธิดา ปัญจะโรทัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
44	นางสาวปรารถนา ชิ่งเถียรตระกูล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
45	นางสาววรารักษ์ หงสากินันท์	เภสัชกร	ชำนาญการ	
46	นางสาวรัชฎิพิชชา รักษาศิลป์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	
47	นางเดือนใจ จำปาแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
48	นางวรรณิภา กิตติธเนศวร	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	
49	นางสาวสุธิดา บึงพูนทรัพย์	เภสัชกร	ชำนาญการ	
50	นายรัชชัย พุทธเกตุ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	
51	นายสัญญา กิตติสุนทโรภาส	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	
52	นางสาวสุรางคณา ผลภามิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
53	นายประเสริฐ ลีมสกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
54	นางสาวอภิญา บำรุงสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	
55	นางสาวสรินรัตน์ กลิ่นหวล	เภสัชกร	ชำนาญการ	
56	นางสาวรณิดา แหยมถัน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	
57	นางสาวมุสดี ศรีสมบูรณ์กมล	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	
58	นางนิตยร์ดี วงศ์สุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
59	นางครรชนิ มะลิงาม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
60	นายรัฐพงษ์ กลิ่งโรจน์พงษ์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ	
61	นายนำพล บัวศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	
62	นางสาวอารีรัตน์ ศรีวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	
63	นายจิรยุทธ พวงพยอม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	